

# รายงานเหตุการณ์และอาชญากรรมที่เกิดจากความเกลียดชัง

บันทึกเหตุการณ์ โทรแจ้ง ป้องกัน



## อาชญากรรมที่เกิดจากความเกลียดชัง

<p>คุณหรือชุมชนของคุณ ตกเป็นเป้าหมายหรือไม่</p>		
<p>ทรัพย์สินส่วนตัวหรือส่วนรวม ตกเป็นเป้าหมายหรือไม่</p> <p>ข่าวดู เสียหาย ถูกเผา หรือถูกทำลาย (หรือข่มขู่ / พยายาม)</p>		<p>อสังหาริมทรัพย์หรือทรัพย์สินส่วนตัว แม้ว่าจะอยู่ติดกับสิ่งก่อสร้าง สาธารณะ เช่น สุสาน ห้องสมุด หอประชุม ศูนย์นันทนาการ หรือ โรงเรียน</p>
<p>ศาสนาหรือศาสนสถานของคุณ ตกเป็นเป้าหมายหรือไม่</p>	<p>ข่าวดู เสียหาย หรือ ข่มขู่ทำลาย ทรัพย์สินในสถานที่ศาสนิก</p>	<p>กีดขวางคุณจากการฝึกปฏิบัติตาม ความเชื่อทางศาสนา</p>

<p><b>เพียงเพราะว่า</b> ลักษณะบุคคลส่วนบุคคล หรือ ของกลุ่มสมาชิก</p>	<p><b>ตัวอย่างของอาชญากรรมที่เกิดจากความเกลียดชัง</b></p>
<p>เชื้อชาติ</p> <p>สีผิว</p> <p>ความเชื่อทางศาสนา</p> <p>รสนิยมทางเพศ</p> <p>เพศ</p> <p>อัตลักษณ์ทางเพศ</p> <p>ความพิการ</p> <p>สัญชาติ</p> <p>ความไร้ที่อยู่อาศัย</p>	<p>การทำลายทรัพย์สิน ขู่วางระเบิด วางเพลิง จู่โจมทำร้าย ร่างกาย</p> <p>ทรัพย์สินเสียหายด้วยสัญลักษณ์แห่งความเกลียดชัง ภาษาที่ ใช้ การขีดเขียนในที่สาธารณะ</p> <p><b>มันสามารถเกิดขึ้นได้ทุกที่</b></p> <p>ทางออนไลน์ ทางโทรศัพท์ แบบเผชิญหน้า การเขียน ข้อความ</p>   

## เหตุการณ์ที่เกิดจากความเกลียดชัง

การกระทำใดๆ หรือการแสดงออกว่ามุ่งร้าย หรือ ความก้าวร้าวที่มีแรงจูงใจมาจากอคติแต่ไม่ได้ถึงขั้นอาชญากรรม

เหตุการณ์ต่างๆ เหล่านี้ควรจะได้รับ การแจ้งเหตุซึ่งมันอาจจะยากที่จะรู้ว่าเป็นการก่ออาชญากรรม เหตุการณ์ที่แสดงถึงอคติสามารถทำให้เกิดความกลัวและเสียหาย เช่นเดียวกันกับอาชญากรรมที่เกิดจากความเกลียดชัง

### ตัวอย่างของเหตุการณ์ที่เกิดจากความเกลียดชัง

ชมผ่านทางวาจาเช่นการเรียกชื่อ ถ้อยคำประทุษร้าย หรือ เรื่องตลกที่สร้างความไม่พอใจ



การใช้วาจาในเชิงเหยียดผิว หรือ ดุถูกพวกกรักร่วมเพศ

การล้อเลียนวัฒนธรรมหรือธรรมเนียมปฏิบัติของใครบางคน

การรังแกหรือการข่มขู่

การกระจายเผยแพร่ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับความเกลียดชัง

การนำสิ่งของที่สื่อถึงความเกลียดชังหรือภาพลักษณ์ที่เสื่อมเสียมาแสดง

การคุกคาม

ร้องเรียนไปทางมุ่งร้ายเรื่องกลิ่นและเสียงที่ไม่พึงประสงค์



หากไม่แน่ใจว่าคุณตกเป็นเหยื่อของอาชญากรรมหรือเหตุการณ์ที่เกิดจากความเกลียดชังหรือไม่ ให้ติดตามขั้นตอนการรายงานเหตุการณ์จากข้างล่างเพื่อขอความช่วยเหลือ

## วิธีการรายงาน : คุณตกเป็นเป้าหมายหรือเป็นพยานหรือไม่

บันทึกเหตุการณ์และเก็บหลักฐาน เช่น ภาพถ่าย วิดีโอ เขียนรายละเอียดเกี่ยวกับเหตุการณ์และผู้กระทำผิดแล้วรับรายงานในที่

ถ้าคุณตกอยู่ในอันตรายหรือเป็นผู้เห็นอาชญากรรม โทร 9-1-1

รัฐแมริแลนด์ 2-1-1 มีบริการด้านภาษา

สายด่วนอาชญากรรม 1-866-481-8361

ตำรวจรัฐแห่งแมริแลนด์ 1-800-525-5555

คณะกรรมการด้านสิทธิมนุษยชนแห่งรัฐแมริแลนด์ 1-800-637-6247

## หลังจากการรายงานเหตุการณ์

แชร์เรื่องราวของคุณ ประณามอาชญากรรมที่เกิดจากความเกลียดชังสู่สาธารณะ ติดต่อสื่อ ติดต่อตัวแทนของคุณ สนับสนุนและให้กำลังใจเหยื่อรายอื่นๆ ให้รายการเหตุการณ์

เชื่อมสัมพันธ์กันไว้ ยืนหยัดไปด้วยกัน